



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย'ดันสินค้าฮาลาล เพิ่มรายได้เกษตรกรพื้นที่ชายแดนใต้	แนวหน้า
2. 'ประภัตร'เยี่ยมเยียนผู้เลี้ยงโค รับผลกระทบจากโรคลัมปี-สกิน	แนวหน้า
3. 'อลงกรณ์'ถกสภาฯชูทำเกษตรมูลค่าสูง	แนวหน้า
4. พื้นที่นานาพริกไทยตรัง ของดีในสวนยางพารา	ไทยรัฐ
5. ไทย-เวียดนามจับมือ ยกระดับให้ราคาข้าว ชงรรมว.เกษตรฯ2ชาติ ขับเคลื่อนการ...	แนวหน้า
6. เงินช่วยชาวไร่ ตัดอ้อยสตรอบแรก จำนวน122,651ราย ได้ไม่เกิน7ต.ค.นี้	แนวหน้า
7. SMEส่งออกครึ่งปี3.47แสนล. หลังเศรษฐกิจคู่ค้าฟื้น-เงินบาทอ่อนค่า	แนวหน้า
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: โดรนเพื่อการอารักขาพืช	ไทยรัฐ
9. สุดยอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ส่งออกปี 65' บนฐานบาทอ่อน หนุนโตท่ามกลางภาวะศก.อ่อนแรง	กรุงเทพธุรกิจ
12. กรมพัฒนา-ช้อปปี จับมือช่วยเกษตรกร ดันสินค้า4พันรายการ จำหน่ายผ่าน...	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# 'เฉลิมชัย' ดันสินค้าฮาลาล เพิ่มรายได้เกษตรกรพื้นที่ชายแดนใต้

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรมช.มหาดไทย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา

สำหรับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ในพื้นที่ชายแดนใต้นั้น มีเป้าหมายการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ คือ 1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและการส่งออกสินค้าเกษตร อาหารและบริการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) 2.ยกระดับสินค้าเกษตร อาหารและบริการให้มีการรับรองตามมาตรฐานและฮาลาล 3.การเปิดตลาดใหม่สำหรับสินค้า อาหารและบริการฮาลาลจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศโลกมุสลิม/ประเทศที่มีมุสลิมร่วมอาศัยตามกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะพหุภาคี/ไตรภาคี/สหภาคี และ 4.สินค้าเกษตรและอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภาพลักษณ์ความเป็นฮาลาลพร้อมกับอาหารรสชาติดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ มี 3 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่



**ขับเคลื่อน :** ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ในจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ในการส่งออกสู่ตลาดโลก

ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ผ่านโครงการสำคัญตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ/เห็นชอบ เช่น โครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ โครงการเมืองปฐทะเลโลก และเมืองแห่งผลไม้ เป็นต้น โดยผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน "ฮาลาล" ในพื้นที่ชายแดนใต้พัฒนาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย รมช.มหาดไทย เป็นผู้แทนในการมาทำงานร่วมกับพื้นที่ใน 1 เดือนให้แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี ตั้งใจจะให้ทุกจังหวัดของชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่

บริโภคภายในประเทศ และเป็น "ครัวฮาลาลของโลก" โดยเฉพาะการส่งผลิตผลการเกษตรไปยังพี่น้องผู้นับถือศาสนาอิสลามกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ สามารถเจรจาการค้าและการลงทุนร่วมกับประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ ที่มีฐานวัตถุดิบจากพืชผลทางการเกษตรเข้าสู่ประเทศซาอุดี มีการจัดตั้งหอการค้าไทยและซาอุดี จึงเป็นโอกาสที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลฯ จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว

## 'ประภัตร'เยียวยาผู้เลี้ยงโค รับผลกระทบจากโรคลัมปี-สกิน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและ  
สหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธี  
มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย  
โรคลัมปี-สกิน พร้อมชี้แจง “โครงการ  
สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้  
เกษตรกร” ที่วัดเขาวัง อ.เลาขวัญ  
จ.กาญจนบุรี โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง  
รอง ผวจ.กาญจนบุรี และหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง ต้อนรับ ว่าจากสถานการณ์การ  
ระบาดของโรคลัมปี-สกินในโค-กระบือ  
รัฐบาลได้อนุมัติงบกลาง เพื่อใช้ในการ  
ควบคุมโรคดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรฯ  
จัดซื้อวัคซีนลัมปี-สกิน และกระจายวัคซีน  
ไปทั่วประเทศ จึงส่งผลให้สถานการณ์  
การระบาดดีขึ้นและในหลายพื้นที่กลับ  
เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นายประภัตรกล่าวต่อว่า สำหรับ  
การมอบเงินเยียวยาครั้งนี้ จ.กาญจนบุรี  
ได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 28,792,410  
บาท ให้แก่เกษตรกร 777 ราย ใน 11 อำเภอ  
มีโค-กระบือ ที่ตายทั้งสิ้น 1,431 ตัว

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ  
ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะ  
การเลี้ยงโครุ่นใหม่มาทดแทน และ  
ปัจจุบันนี้ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์  
ช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืช ปศุสัตว์ และ  
ประมง ฉบับใหม่ ปี 2564 แล้ว

นอกจากนี้ นายประภัตร ได้  
ชี้แจงถึงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ  
ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยร่วมมือ  
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ปล่อยสินเชื่อสำหรับการประกอบ  
อาชีพการเกษตร อาชีพนอกภาคเกษตร  
หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้  
ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาด  
รองรับชัดเจน มีการประกันราคาซื้อขาย  
ผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะ  
เวลาไม่เกิน 6 เดือน มีวงเงินกู้สูงสุด  
รายละไม่เกิน 100,000 บาท แต่ต้อง  
ไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของ  
ลูกค้าแต่ละราย

## 'อลงกรณ์' ถกสภาฯ ชูทำเกษตรมูลค่าสูง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การแก้ปัญหาาราคาพืชผลทางการเกษตร โดยการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาด” ร่วมกับ นายวีระกร คำประกอบ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ปัญหาาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมสัมมนา 200 คน จัดโดยคณะกรรมการฯ ที่รัฐสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มมูลค่าด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อ

แก้ปัญหาาราคาผลิตผลทางการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สินค้าเกษตรของไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เช่น ราคาน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง และวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น การแก้ปัญหาาราคาสินค้าเกษตรจึงต้องขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนที่เรียกว่า “กานจัต” เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความผันผวน

ของโลก

ทั้งนี้ ได้สร้างจุดเปลี่ยนแบบองค์รวมเป็นกลไกแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรของไทยจากต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ โดยมีตัวอย่างที่ดำเนินการ อาทิ 1.การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเกษตร 2.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” 3.สร้างโอกาสตลาดใหม่และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยแนวทาง “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” 4.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยนโยบายเทคโนโลยีเกษตรและนโยบายคุณภาพและมาตรฐาน เป็นต้น

ในบรรดาพันธุ์พริกไทยที่ปลูกกันในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ช้อน พันธุ์ชารวีร์ พันธุ์จินทาร์ พันธุ์ปะเหลียน น้อยคนที่รู้ว่าพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน หรือพันธุ์ศรี มีสรรพคุณทางยาเลิศล้ำ ด้วยเป็นหนึ่งในพริกไทยที่มีสารสำคัญช่วยลดไขมันในสมอง และได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อ มิ.ย.2564

ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาขยายพื้นที่ปลูกพริกไทยพันธุ์ศรีในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้น หลังจากหลงลืมพริกไทยพันธุ์ที่กินมา

ชื่อเสียงให้กับ จ.ศรีฯ ขจรฉายาไปทั่วยุโรป เมื่อ 100 กว่าปีก่อน ด้วยการศึกษาระดับความเป็นมาของพริกไทยพันธุ์นี้ มนตรี พบข้อมูลในบันทึกจดหมายเหตุ เมื่อปี 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เสด็จประพาสแหลมมลายู ได้เสด็จประพาสเมืองศรีฯ พบว่าคนจีนไปตั้ง

## พื้นที่นานพริกไทยตรง ของดีในสวนยางพารา



ตลาดท่าเสาพริกไทยจำนวนมากส่งไปขาย จะมีลูกค้าเรื่อง ที่เมืองบิ้งมีง และบันทึก พระราชญาณ ประดิษฐ์มัทธกิติ รายงานรัชกาลที่ 5 ในเชิงปี 2432-2435 ได้กล่าวถึงสินค้า ว่า "ไม่เหมือนใช้ฝ้ายอินทรีที่พริกไทยจะมีกลิ่นหอมกว่า" ข้อดีอย่างเดียวของการใช้ฝ้ายอินทรี คือได้ สำหรับพริกไทยที่ส่งไปจำก่าย ผลผลิตเมล็ดพริกไทยที่โตเต็มที่เท่านั้นเอง ยังมีไม่รู้จักกันในนาม "พริกไทยตรง" และจากการทำงานร่วมกับคณะเกษตร หรือ "Trang Pepper" เป็นที่รู้จัก ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะ กักตัวไปในตลาดยุโรป...แต่มาปี 2441 เทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพริกไทยเริ่มราคาตก ทางป็นนี้ไม่ใคร่ ราชมงกลศรีวิชัย พบว่าพริกไทยตรงมี กรดไขมันชื่อ พระสารีรญาณ จึงส่งสริมให้ แกมมาไลโนเลนิก (Gamma Linolenic

Acid) 14.88 mg/100 g. ในขณะที่พริกไทย พันธุ์ชารวีร์, ช้อน และจินทาร์ ไม่มีกรดไขมัน ไม่อ้อมด้วยชนิดนี้เลย

เกณฑ์ทำให้พริกไทยตรงเป็นพริกไทยชนิด เดียวในประเทศไทยที่มีสรรพคุณช่วยลด ไขมันในสมอง

ขณะเดียวกันไม่พบกรดไมริสติก (myristic acid) ในพริกไทยตรงโดยส่วนในพริกไทยพันธุ์ ชารวีร์, ช้อน และจินทาร์ พบกรดไขมันอิ่มตัว ชนิดไม่อิ่มถึง 18.9, 96.09 และ 72.48 mg/100 g. ตามลำดับ...คุณสมบัตินี้เองทำให้พริกไทยตรง หนะกะที่นำไปทำเป็นยาช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยเช่นกัน จากนั้นมา การขยายพื้นที่เพาะปลูกในเชิง พาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มนตรีและ เครือข่ายที่มีสมาชิกอยู่ 7 กลุ่ม ได้เริ่มขึ้น...จาก เดิมมีปลูกรวมกันแค่ 400-500 ต้น เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ต้น จากเคยได้ผลผลิตรวมกันแค่ปีละ 120 กก. เพิ่มเป็น 2,000 กก.

และจากที่ชาวบ้านเคยขายพริกไทยดำ (พริกไทยตากแห้ง) ได้ราคาถ.ละ 850 บาท...ซั่ม ขึ้นมาเป็น 400-500 บาท แต่เมื่อนำมาทำการ แยกตากจึงจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ราคาจะเพิ่มขึ้น ไปถึงถ.ละ 700-800 บาท นอกจากรายนี้ยังจะทำขาย เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นพริกไทยบรรจุขวดพร้อมบด จำหน่ายอีกด้วย สนใจโทร. 08-2826-6716.

ชาตีชัย สิริพัฒน์

ข้ามาน เพราะ พันธุ์ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นทดแทน

"เรียนจบวิศวกรรมไปให้ไฟและอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 20 ปี ด้วย คิดถึงชีวิตในถิ่นปลายของตัวเอง อาชีพเกษตร น่าจะยังนึกว่า เพราะที่บ้านทำสวนยางพารา สวนปาล์มเท่านั้น เลขาวางแผนที่วัดใกล้บ้านอยู่ บ้านคิดจะทำเกษตรผสมผสานในแบบอนุรักษ์นี้ พันธุ์ไม้พื้นถิ่นหายากของ จ.ศรีฯ"

มนตรี สิริยงศ ประธานวิสาหกิจชุมชน ไร่มนตรี บ.ป่ากอ อ.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ศรีฯ เล่าถึงที่มาของจุดเริ่มต้นพื้นที่เชิงการ ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนในเชิงธุรกิจอีกครั้ง หลังจากพริกไทยพันธุ์นี้เคยสร้าง

พื้นที่ปลูกพริกไทยเพิ่มขึ้น พร้อมกับศึกษาวิธีการปลูก "หมดทดลองปลูกทั้งแบบทั่วไปและแบบอินทรีที่ พบ ว่าการปลูกแบบทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในดินมากเลย ต้องผสมดินปลูกเองทำเป็นอินทรีซึ่งเพราะนี้ใช้ฝ้ายเคมี



## ไทย-เวียดนามจับมือ ยกระดับให้ราคาข้าว ชงรอมว.เกษตรฯ2ชาติ ขับเคลื่อนการค้าโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา  
รอมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการ  
หารือด้านข้าวกับนายเงิน เทงห์ นาม  
รมช.เกษตรและพัฒนาชนบท ประเทศ  
เวียดนาม และคณะผู้บริหารระดับสูง ว่ามี  
การยืนยันอย่างแข็งขันและมุ่งมั่นในการ  
ร่วมมือยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก

“การเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจา  
รอบที่ 2 จากที่ฝ่ายไทยเสนอข้อริเริ่ม  
ให้ยกระดับราคาข้าวและรายงานให้  
รอมว.เกษตรฯ ทั้ง 2 ฝ่าย รับทราบ และ  
เห็นด้วยในหลักการ จนนำมาสู่การเจรจา  
ครั้งนี้ซึ่งนับเป็นความสำเร็จ และเป็น  
ครั้งแรกที่ประเทศไทยและเวียดนาม  
ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว

อันดับที่ 2 และ 3 ของโลก ร่วมกัน  
ยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก เป็นงาน  
ที่ยากและยังมีภารกิจที่ทำทยอยอยู่  
เบื้องหน้า ส่วนจะสำเร็จตามเป้าหมาย  
หรือไม่ ยังตอบไม่ได้ แต่ได้เริ่มเดิน  
ก้าวแรกร่วมกันแล้วในฐานะหุ้นส่วน  
ทางยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร”  
นายอลงกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะนำเสนอ  
ผลสรุปของการประชุมเสนอต่อ รอมว.  
เกษตรฯ ของ 2 ประเทศ เพื่อตั้งกลไก  
ขับเคลื่อนร่วมกันในรูปแบบของคณะทำงาน  
เฉพาะกิจ และแจ้งสมาคมชาวนา  
สมาคมผู้ค้าข้าว สถาบันอาหารและ  
สมาคมผู้ส่งออกข้าว ได้ทราบถึง  
แนวทางความร่วมมือดังกล่าว รวมทั้ง  
จะเจรจากับความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิต  
และผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่นๆ ต่อไป  
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่าย ยังเห็นตรงกัน  
ที่จะเพิ่มการค้าสินค้าเกษตรให้มากขึ้น  
และสมดุลมากขึ้น

## เงินช่วยชาวไร่ ตัดอ้อยสดรอบแรก จำนวน122,651ราย ได้ไม่เกิน7ต.ค.นี้

นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตามที่กระทรวงฯเสนอ ภายใต้กรอบวงเงิน 8,319.24 ล้านบาท โดยจะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยแต่ละราย จำนวน 122,651 ราย มีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน 64.36 ล้านตัน เป็นเงิน 7,723.73 ล้านบาท คาดว่าจะจ่ายเงินครบทุกรายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว ทำให้มีการหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงานมากขึ้น โดยกระทรวงฯจะผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เติบโตไปพร้อมกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้วางแผนกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างต่อเนื่อง จัดหาเครื่องสูบลมอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมใช้ ส่งเสริมการรับซื้ออ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาอ้อย ลงนามในบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหามลพิษจากอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ปลูกอ้อย 47 จังหวัด สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ปี 2565-2567 รวมถึงขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนตัดอ้อยสด

นายเอกภัทร วัจสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของตนเองผ่านไลน์ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” หากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน” หากได้รับการโอนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว” กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใด ให้ผู้ตรวจสิทธิ์รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของตนเอง และให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

# SMEส่งออกครึ่งปี3.47แสนล. หลังเศรษฐกิจคู่ค้าฟื้น-เงินบาทอ่อนค่า

นายวีระพงษ์ กล้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) ผลดีก็รวมทั้งมวลรวมในประเทศของ SME (GDP MSME) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวม 35.3% เนื่องจากธุรกิจ SME มีแนวโน้มฟื้นตัวในเกือบทุกสาขาจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สอดคล้องกับจำนวนการจ้างงานที่มีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนการส่งออกของ MSME ครึ่งปีแรก 2565 คิดเป็นมูลค่า 347,344.3 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25.3% (ไตรมาส 2) โดยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ขยายตัวสูงที่สุดถึง 53.2% สินค้าเกษตรแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เติบโตได้คืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดส่งออกหลักของ MSME ยังคงขยายตัวได้ทุกตลาดจากหลายปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว ราคาสินค้าส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมัน รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่การนำเข้าของ MSME ในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 350,454.1 ล้านบาท ขยายตัวเท่ากับ 12.7% (ไตรมาส 2) ซึ่งแหล่งนำเข้าที่สำคัญที่สุดของ MSME ยังคงเป็นประเทศจีน และกลุ่มอาเซียน สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องคือ ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ และในด้านค่าเงินบาทอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก หากเปรียบเทียบกับค่าสกุลอื่นๆ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ที่เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญของ MSME พบว่า ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าน้อยกว่า โดยเปรียบเทียบกับผู้นำเข้า MSME จึงยังได้รับผลกระทบไม่มากนัก

นายวีระพงษ์กล่าวว่า ถึงแม้ปัจจัยต่างๆ จากข้อมูลเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้ดี การท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างเด่นชัด แต่ยังคงอยู่ในช่วงการเริ่มต้นของการเปิดประเทศเท่านั้น ยังไม่สามารถกลับไปสู่สภาพปกติเหมือนก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้าง แต่หลายธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบยังคงประสบปัญหาอยู่

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องกังวลในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป คือ ปัญหาราคาดันทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งต้นทุนการผลิตรวม อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง จะส่งผลทางอ้อมต่อการนำเข้า ปัจจัยสินค้าทุนและสินค้าพลังงาน แต่ปัจจัยบวกจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีจากความต้องการในประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และอาเซียน รวมทั้งการจ้างงานในประเทศ ซึ่งในภาพรวมยังคงฟื้นตัวจากปีก่อน แต่เป็นการฟื้นตัวในบางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้น ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม สสว.ได้ดำเนินการโดยส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนในระดับพื้นฐาน สำหรับ SME ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมกองทุนภาครัฐเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับ SME กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ จัดให้มีกองทุนพิเศษให้สินเชื่อแก่ SME โดยกำหนดเงื่อนไขที่มุ่งใจให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ลดหรือชะลอค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ SME เช่น ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภคที่เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจ สนับสนุนค่าจ้างแรงงานให้กับ SME ที่ยังได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์โควิด-19 ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังยกระดับ SME ที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก ช่วยเหลือ SME ให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ โดยมุ่งเน้น SME ที่อยู่ในภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสไปยังตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม เสริมสร้างทัศนคติและยกระดับองค์ความรู้แก่ SME ให้สามารถนำไปใช้ในการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ เกิดความยืดหยุ่นในการประกอบการมากขึ้น เสริมสร้างทักษะเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการฝึกอาชีพและเสริมทักษะใหม่แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ทั้งที่ถูกเลิกจ้างและลดระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น





## โดรนเพื่อการอารักขาพืช

ปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้ในหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้

เพื่อให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร ที่จ.ศรีสะเกษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการนำโดรนทางการเกษตรมาสาธิตในด้านอารักขาพืช พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน พร้อมฝึกปฏิบัติการ



ใช้โดรนประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้โดรนสำรวจสุขภาพของพืช พร้อมกันนั้นบริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (โดรนเจ้าเอี้ยง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จำนวน 1 เครื่อง และ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน อีก 1 เครื่อง

เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด "Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และนำไปใช้ประโยชน์ฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวนทุเรียน ให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืชเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้ ที่จะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น.

**ส-ล-ด**

## สุดยอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้นำเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์ฟอสฟอรัส-3 สุดยอดปุ๋ยชีวภาพแห่งปี ร่วมกับนวัตกรรมไถระเบิดดินดาน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่เป็นงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตร มาเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใส่ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น (พอดี)



กับความต้องการของพืช และความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยส่งเสริมให้มีการเก็บตัวอย่างดิน นำมาตรวจวิเคราะห์ก่อนการปลูกพืช หรือก่อนการใส่ปุ๋ย เพื่อทราบความอุดมสมบูรณ์ของดินในขณะนั้น และสามารถใส่ปุ๋ยได้ถูกสูตรและถูกอัตรา

ปุ๋ยฟอสฟอรัส-3 แบบที่เรียในปุ๋ยมากความสามารถ ทั้งตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารสำคัญที่ถูกตรึงอยู่ในดิน สร้างสารเอนไซม์จับธาตุเหล็กส่งต่อพืช พร้อมสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช เพิ่มราก เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานสำหรับรถแทรกเตอร์ 48-50 แรงม้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ดินแตกตัวโดยไม่มีสารฟอสฟอรัส ระเบิดชั้นดินดานที่มีความลึกได้ถึง 40 เซนติเมตร สร้างโพรงขนาดใหญ่ใต้ดินให้หัวมันสำปะหลังเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 561,216 ไร่ ผลผลิตรวม 1,901,962 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,408 กก./ไร่ กรมวิชาการเกษตรหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรใน



พื้นที่ เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการจัดการศัตรูพืช โดยจัดทำแปลงต้นแบบอบรมเสวนาให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนเข้าใจในเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร สร้างเครือข่ายการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ในปี 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จัดทำแปลงต้นแบบ ใช้ไถระเบิดดินดาน ระเบิดชั้นดินดานที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหัวมัน ลดโอกาสการเกิดโรคหัวเน่าโคนเน่า ใบจุด ใบไหม้ ทำให้มันสำปะหลังสามารถข้ามแล้งได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิตหัวมันสำปะหลังร่วมกับการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยชีวภาพฟอสฟอรัส-3 พบว่า ผลผลิตของมันสำปะหลังสูงกว่าการผลิตเดิม โดยแปลงของ นายลำพันธ์ คำวงษ์ นวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิต 5,376 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 9,471 บาท ในขณะที่ยังมีเกษตรกร





ได้ผลผลิต 3,947 กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 7,474 บาท  
แปลงต้นแบบของ นางสาวชะเอม โจโจ นวัตกรรมของ  
กรมวิชาการเกษตรได้ผลผลิต 5,488 กก./ไร่ คิดเป็น  
รายได้สุทธิ 9,740 บาท ซึ่งวิธีเกษตรกร ได้ผลผลิต 3,733  
กก./ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ 6,960 บาท

“จากการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ  
เกษตรกาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจใน  
ผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีการยอมรับนวัตกรรม  
ของกรมวิชาการเกษตร มีความต้องการใช้ไถระเบิด  
ดินดานก่อนการเตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลังใน  
ฤดูกาลต่อมา และสนใจในการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-3 เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตมัน  
สำปะหลังอย่างต่อเนื่อง และด้วยความสนใจของ  
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มันสำปะหลังห้วยกระเจา  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีจึงได้มีการ  
ดำเนินกิจกรรม “การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรใน  
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่” ต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่ง  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัย  
สู่การใช้ประโยชน์ของกรมวิชาการเกษตร”.

เกษตรวันนี้..... ● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่มาจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สำหรับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. สำหรับผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง/ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับ กยท. และต้องมีรายงานการประชุมของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีมติให้ส่งผู้แทนเข้าสมัครรับการสรรหา..... ● ส่วนของการยื่นใบสมัคร หากสมัครในฐานะผู้แทน

เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต / กยท.จังหวัด/ กยท.สาขา หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ ที่กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ หากสมัครในฐานะผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต / กยท.จังหวัด หรือ กยท.สาขา ในพื้นที่ที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตั้งอยู่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ตุลาคม 2565 ในวัน-เวลาราชการ การยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ หรือผู้สนใจสมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ที่ [www.raot.co.th](http://www.raot.co.th)..... ●

**เกษตรวันนี้**

**นายกฯ หล้าปลี**



# 'ส่งออกปี 65' บนฐานบาทอ่อน หนุนโตท่ามกลางภาวะศก.อ่อนแรง

● ปรานี หมีนแผงวารีย์  
กรุงนพธุรกิจ

“ส่งออก”คือเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหนึ่งในสี่เครื่องยนต์ที่เป็นแหล่งรายงาและแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่ประกอบด้วยการใช้ภายในประเทศ การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน

สำหรับประเทศไทย “ส่งออก” เป็นโครงสร้างหลักที่เติมเงินเข้าสู่เศรษฐกิจทั้งทางตรงคือการขายของออกไปนอกประเทศและทางอ้อมผ่านการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่การส่งออกไทยปี 2565 กำลังถูกท้าทายจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยนั่นคือขายของยาก แต่อีกทางหนึ่งเงินบาทที่กำลังอ่อนค่าก็เป็นปัจจัยเสริมแกร่งการแข่งขันของส่งออกไทยทิศทางการส่งออกปี 2565 สามารถประเมินได้จากมุมมองของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)

**ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสรท.** กล่าวว่า คาดการณ์การส่งออกรวมปี 2565 ทั้งปีที่ 7-8% (ณ เดือนต.ค.2565) โดยมีปัจจัยปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 2565 ได้แก่สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าสำคัญทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดำเนินนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย



นโยบายอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมเงินเพื่อ  
ปัจจัยราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง  
ปัจจัยปัญหาต้นทุนวัตถุดิบขาดแคลนและ  
ราคาผันผวน

“นโยบายการเงินสหรัฐกำลังทำให้  
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐมีความเสี่ยง  
ต่อการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ก่อให้เกิด  
ความกังวลต่อนักลงทุนและคู่ค้ากับสหรัฐ  
และทุกครั้งที่ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้  
เงินบาทอ่อนค่าลง 1 บาท แต่ในภาพรวม  
ประเมินว่าการท่องเที่ยวและการเปิดเมือง  
เปิดประเทศ จะมีเงินไหลเข้าประเทศ  
มากขึ้นและอาจทำให้เงินบาทอ่อนค่าลง  
ในไตรมาส 4”

สำหรับสถานการณ์ค่าเงินบาทในเดือน  
ก.ย.2565 ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวใน  
ทิศทางที่ผันผวนในกรอบที่ค่อนข้างกว้าง  
ก่อนจะปรับตัวอ่อนค่า ลงอย่างเห็นได้ชัด  
ในกรอบ 35.01 -38.09 บาทต่อดอลลาร์

สาเหตุสำคัญที่กดดันค่าเงินบาทให้  
เคลื่อนไหวผันผวนและอ่อนค่าและที่ระดับ  
38 บาทต่อดอลลาร์ ยังคงเป็นความกังวล  
ต่อการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อ  
สกัดเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัว ในระดับสูง  
ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคง  
ดำเนิน นโยบายทางการเงินเข้มงวดและยัง  
คงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ  
ที่สูงอย่างต่อเนื่องจนกว่าอัตราเงินเฟ้อ  
จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

“ส่งผลให้ภายในระยะเวลาสั้น  
ค่าเงินบาทและค่าเงินสกุลอื่นในตะกร้าเงินมี  
การปรับตัวผันผวนรุนแรงก่อนจะอ่อนค่าลง  
โดยที่ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย.2565 ที่ผ่านม  
ธนาคารกลางสหรัฐได้ดำเนินการปรับ  
อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 75 bps (Basis  
Points) ตามคาด ปิดที่ 3.25%”

อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงิน  
บาทอาจถูกจำกัดได้ หากนักลงทุนต่างชาติ  
ชะลอการเทขายสินทรัพย์ไทยและเริ่ม  
กลับเข้ามาเป็นฝั่งซื้อสุทธิมากขึ้น อีกทั้ง  
ทั้งสถาบันการเงินเริ่มมองเห็นสัญญาณ  
การขายที่ลดลงทั้งในฝั่งตราสารหนี้  
และหุ้น โดยเฉพาะในฝั่งหุ้นที่นักลงทุน  
ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิราว 2.3 พันล้านบาท  
ในวันก่อนหน้า

ทั้งนี้ เงินบาทก็อาจยังไม่สามารถแข็งค่า  
ไปได้มากในระยะสั้น หากยังไม่มีปัจจัยบวก  
ใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน ผู้ประกอบการ  
ควรใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้น  
โดยเฉพาะการใช้ Options ซึ่งจะช่วยเพิ่ม  
ประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง ได้ดี  
ในช่วงที่ตลาดผันผวนหนัก

ชัยชาญ กล่าวอีกว่า การส่งออก  
ปี 2565 ยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงอื่นได้แก่  
ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง จาก  
สถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครน  
และรัสเซีย ที่ยังคงยืดเยื้อ ปริมาณน้ำมัน  
คงคลังของสหรัฐปรับตัวลดลง ประกอบกับ  
การปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า(FT) ภายใน  
ประเทศ ส่งผลต่อเนื่องถึงต้นทุนภาค  
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและต้นทุน  
ในการดำรงชีวิตภาคครัวเรือนปรับตัวสูง  
ขึ้นทั่วโลก

ปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบขาดแคลนและ  
ราคาผันผวน อาทิ เซมิคอนดักเตอร์, เหล็ก,  
ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด  
เมล็ดทานตะวัน แป้งสาลี อาหารสัตว์ ปุ๋ย  
 เป็นต้น

ในทางกลับกันท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง  
การส่งออก อีกด้านหนึ่งก็พบว่าค่าเงิน  
บาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าอย่าง  
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการส่งออกสินค้า  
ของไทยที่ใช้ Local Content สูง ได้รับ  
ประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาด  
สหรัฐและตะวันออกกลาง 2 สถานการณ์  
วิกฤติการอาหารทั่วโลก ส่งผลให้สินค้า  
ไก่ส่งออก(แช่เย็นแช่ แช็งและแปรรูป)  
ไปตลาดสหภาพยุโรปรวมถึงสหราชอาณาจักร  
เพิ่มสูงขึ้น

สอดคล้องกับภาวะการค้าระหว่าง  
ประเทศของไทยเดือนส.ค. 2565 กับเดือน  
เดียวกันของปีก่อน (YOY) พบว่า การส่งออก  
มีมูลค่า 23,632.7 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว  
7.5% โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
เกษตรขยายตัว 4.6%

ปัจจัยบวกต่างๆนำไปสู่การคาดการณ์ว่า  
ปี 2565 สินค้าข้าวจะขยายตัวถึง 25%  
ยางพารา 7% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

7% น้ำตาลทราย 100% ส่วนกลุ่มอาหาร  
ทั้งอาหารกระป๋องแปรรูป ผักผลไม้ จะ  
ขยายตัว 10-12% ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าพื้นฐาน  
ของไทยที่กำลังได้รับอานิสงส์จากเงินบาท  
อ่อนค่าแต่แต่ต้นเดือนนี้จะอยู่ไม่นาน ดังนั้น  
การพัฒนาเพื่อให้การส่งออกไทยแข็งแกร่ง  
อย่างแท้จริงจะเป็นคำตอบสำคัญของ  
เศรษฐกิจประเทศที่ยั่งยืน

## กรมพัฒนา-ช้อปปี จับมือช่วยเกษตรกร ดันสินค้า4พันรายการ จำหน่ายผ่านออนไลน์

นายทศพล ทั้งสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมมือกับ Shopee สนับสนุนเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการ จัดแคมเปญ “สุขใจซื้อของไทย” ลดราคาสินค้า โดยเป็นสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ 400 ร้านค้า รวมสินค้ามาก 4,000 รายการ เช่น มะพร้าวแก้ว หมี่โคราช น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งกิ้งกิ้งโปรี ก๋วยเตี๋ยว สับปะรดกวน น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ชาผักเชียงดา ยาสีฟัน กระชายขาว หอยจ๊อปู ไข่เค็มสมุนไพร เป็นต้น

โดยซื้อสินค้าได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee แล้วพิมพ์คำว่า “สุขใจซื้อของไทย” หรือ “DBD Online” ในช่อง

ค้นหา หรือที่ลิงก์ <https://shopee.co.th/dbdonline> และได้มอบโปรโมชั่น ส่วนลดราคาสินค้าสูงสุด 20% เพียงกรอก Code “DBD20” ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ตุลาคม 2565

นายทศพลกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมและผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งกรมฯได้ร่วมกับ Shopee ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อปี 2562 แต่ละกิจกรรมช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล เป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่น รวมทั้งช่วยประชาชนประหยัดเงินในกระเป๋า และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนคุณภาพดีได้โดยตรง